

Lai Châu: Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

14:22 14/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trong 2 ngày (10-11/11/2023), BHXH Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 300 đại biểu là thành viên, người lao động thuộc HTX trên địa bàn tỉnh Lai Châu.



Toàn cảnh Hội nghị tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tuyên truyền, Liên minh HTX Việt Nam Trần Tuấn Việt ; Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lai Châu Nguyễn Quang Hải; đại diện Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lai Châu và các cán bộ quản lý, thành viên, người lao động của các HTX trên địa bàn huyện Tam Đường, và thành phố Lai Châu.

Tại chuỗi hội nghị, báo cáo viên của BHXH tỉnh Lai Châu đã phổ biến tới các đại biểu các nội dung cơ bản về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; đồng thời thông tin về những điểm mới của chính sách BHXH tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII; dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tuyên truyền (Liên minh HTX Việt Nam) Trần Tuấn Việt nhấn mạnh: Hội nghị là dịp quan trọng để các cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các HTX hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của mình trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, chủ động, tích cực tham gia cho bản thân và gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội chung tại địa phương.

Tại mỗi hội nghị đã có hơn 15 câu hỏi được người dân đưa ra xoay quanh nội dung về mức đóng BHXH bắt buộc; quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; thủ tục và cách thức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện... Đặc biệt, tại hội nghị các cán bộ BHXH tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID-BHXH số” để người dân chủ động theo dõi quá trình tham gia và thuận lợi hơn khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Liên minh Hợp tác xã HTX Việt Nam, BHXH tỉnh Lai Châu và Liên minh HTX tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, thành viên, người lao động của hội tại các huyện để lan tỏa chính sách ý nghĩa này tới mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu: BHXH, BHYT toàn dân.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/lai-chau-tuyen-truyen-doi-thoai-chinh-sach-phap-luat-bhxh-bhyt-bhtn>